



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔๑

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่)  
กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๓๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการ  
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่  
(ก.อบต.จังหวัดแพร่) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้ออกประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงาน  
ส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  
โดยกำหนดประชุมคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล  
ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ชั้น ๓ อาคาร อบจ.แพร่ หลังเก่า นั้น

บัดนี้ ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคณะกรรมการพนักงาน  
ส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว รายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอความร่วมมืออำเภอดำเนินการดังนี้

๑. ติดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ที่อำเภอให้ทราบโดยทั่วกัน
๒. แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง พ่วงบางโพ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่)



ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง ผลการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดประชุมคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ชั้น ๓ (อาคารหลังเก่า)

บัดนี้ ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) แทนตำแหน่งว่าง ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

๑. สิบเอกวินัย เทพสาธิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
๒. นายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
๓. นายไพรัตน์ บัญสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสมหวัง ห่วงบางไช  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่